

Số: 200/BC-HĐND

Đông Hà, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

**Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ
2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp
của HĐND thành phố trong thời gian tới**

Phần thứ nhất

**Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố
nhiệm kỳ 2016 - 2021**

I. Khái quát đặc điểm, tình hình của địa phương

Thành phố Đông Hà là đô thị tỉnh lỵ với 09 đơn vị hành chính; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Trị, với diện tích tự nhiên 73,0852 km², dân số cuối năm 2020 là 101.345 người, là đô thị nằm ở trung độ của đất nước, trên giao lộ của Quốc lộ 1A và Quốc lộ 9 tuyến đường xuyên Á; nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, nối với Lào, Thái Lan, Myanmar và các nước trong khu vực; cách cảng Cửa Việt về phía Đông 16 km, cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về phía Tây 83 km. Tháng 12/2005, Đông Hà được công nhận là đô thị loại III và ngày 11/8/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về thành lập thành phố Đông Hà trực thuộc tỉnh Quảng Trị; đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với thành phố Đông Hà nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng quê hương.

Trong thời gian qua được sự quan tâm của Trung ương; đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ của cả hệ thống chính trị cấp tỉnh; cùng với tinh thần tự lực, tự cường, cần cù sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đông Hà đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, phát huy truyền thống cách mạng và những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đã tập trung xây dựng, phát triển thành phố Đông Hà đạt được những thành tựu đáng phấn khởi:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 11,07%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ khẳng định là lĩnh vực mũi nhọn, công nghiệp là động lực, nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hóa. Hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; công tác huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng khá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm là 16.207 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch; nhiều công trình trọng điểm, quy mô lớn đã và đang được triển khai tạo tiền đề quan trọng từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố, từng bước thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 02 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Thực hiện chủ đề "Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị" đạt được những kết quả tích cực. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan được chú trọng triển khai thực hiện;

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị đã có những bước đột phá và chuyển biến về quy mô, tốc độ theo hướng hiện đại, văn minh; công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn, nhất là các dự án trọng điểm có phạm vi ảnh hưởng lớn, phức tạp, đòi hỏi tiến độ gấp rút; công tác xây dựng văn minh đô thị được quan tâm, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Xây dựng, ban hành nhiều chính sách, kế hoạch, đề án nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị đến năm 2020.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với quy mô lớn, nội dung phong phú, đa dạng, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân; giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển về quy mô và chất lượng, hệ thống trường lớp được đầu tư xây dựng; y tế, phòng chống dịch bệnh và an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên; công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố được tập trung; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố.

II. Tổ chức của HĐND thành phố

1. Số lượng, cơ cấu đại biểu HĐND thành phố khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Đầu nhiệm kỳ, HĐND thành phố gồm 30 đại biểu; bằng so với số lượng đại biểu HĐND thành phố đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Trong đó gồm 9 đại biểu nữ, chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND thành phố. Tuổi đời bình quân của đại biểu là 44,4 tuổi (đại biểu cao tuổi nhất 60 tuổi, trẻ nhất 31 tuổi); đại biểu trẻ (dưới 35 tuổi) có 3 đại biểu, chiếm 10% tổng số. Về cơ cấu ngành nghề được phân bố đảm bảo được tính đại diện cho các ngành, các địa phương, tôn giáo. Đại biểu là cán bộ công chức Nhà nước có 20 đại biểu, chiếm 66,7% tổng số; cán bộ chuyên trách công tác Đảng có 2 đại biểu, chiếm 6,7%; chuyên trách công tác Mặt trận và các đoàn thể có 6 đại biểu, chiếm 20%; tôn giáo 01 đại biểu, chiếm 3,3%; đại biểu nằm trong khối doanh nghiệp có 01 đại biểu, chiếm 3,3%.

Chất lượng đại biểu tương đối đồng đều, các đại biểu có trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đảm bảo. 100% đại biểu có trình độ học vấn từ THPT trở lên. Trình độ chuyên môn: Trung cấp chiếm 0%; cao đẳng, đại học 27 đại biểu, chiếm 90%; sau đại học có 03 đại biểu, chiếm 10%. Trình độ chính trị: trung cấp 12 đại biểu chiếm 40%, cao cấp, cử nhân 16 đại biểu chiếm 53,3 % tổng số đại biểu.

Các đại biểu HĐND thành phố sau khi được bầu đều được tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng những vấn đề cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật giám sát của Quốc hội và HĐND; Luật tiếp công dân; Quy chế hoạt động của HĐND, những kỹ năng và phương pháp công tác của người đại biểu dân cử nhằm nâng cao năng lực và kiến thức phục vụ cho hoạt động của đại biểu HĐND thành phố.

- Đến cuối nhiệm kỳ, HĐND thành phố gồm 28 đại biểu, giảm 02 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ (01 đại biểu mất quyền đại biểu do vi phạm; 01 đại biểu xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu do nghỉ hưu theo chế độ).

2. Số lượng đại biểu chuyên trách

HĐND thành phố gồm 4 đại biểu chuyên trách, bao gồm: 02 Phó Chủ tịch HĐND thành phố chuyên trách; 01 Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố; 01 Phó Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố.

3. Số lượng Tổ đại biểu HĐND thành phố: 6 tổ (Tổ 1 gồm 06 đại biểu ứng cử tại Phường 1; Tổ 02 gồm 05 đại biểu ứng cử tại Phường 2, phường Đông Lễ; Tổ 03 gồm 05 đại biểu ứng cử tại Phường 3, Phường 4 (đến nay còn 4 đại biểu); Tổ 04 gồm 04 đại biểu ứng cử tại phường Đông Thanh, phường Đông Giang (đến nay còn 3 đại biểu); Tổ 05 gồm 06 đại biểu ứng cử tại Phường 5; Tổ 06 gồm 04 đại biểu ứng cử tại phường Đông Lương).

III. Đánh giá chung về hoạt động của HĐND thành phố

1. Kết quả đạt được

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được tăng cường, ngày càng phát huy, thể hiện được vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; với tinh thần dân chủ, trí tuệ, tại các kỳ họp HĐND thành phố đã thống nhất thông qua 151 Nghị quyết, với 08 nội dung Đề án, 02 phương án và các nội dung quan trọng khác, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố ngày càng thiết thực, hiệu quả, sâu sát ở cơ sở. Đặc biệt, đối với hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp và giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố đã chú trọng đến việc đi thực tế để nắm thông tin, đề nghị các cơ quan, đơn vị được giám sát báo cáo làm rõ các nội dung liên quan, đồng thời tổng hợp những nội dung nổi cộm, còn nhiều vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân và việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố để đưa vào nội dung chất vấn các cơ quan, đơn vị, nhờ đó nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND thành phố, được đa số cử tri đồng tình, ủng hộ.

Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp được chú trọng, cách thức thảo luận, tranh luận có nhiều đổi mới, đi đến cùng những vấn đề thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; chủ tọa kỳ họp điều hành theo hướng trọng tâm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, gọi mở đề đại biểu chất vấn và đại biểu trả lời tập trung vào đúng nội dung vấn đề. Các phiên thảo luận chất vấn được truyền thanh trực tiếp giúp bà con cử tri có thể trực tiếp theo dõi, giám sát qua sóng phát thanh của thành phố.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy chế; đại biểu HĐND thành phố luôn gần gũi, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của cử tri và công dân. Đặc biệt, Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng chuyên mục "tiếp xúc cử tri trực tuyến" trên Chuyên trang thông tin hoạt động HĐND thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bày tỏ những tâm

tư, gửi các đề xuất, kiến nghị đến đại biểu HĐND thành phố; hoàn thành xây dựng 02 đề tài khoa học về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố, HĐND các phường trong nhiệm kỳ 2021 - 2021 và được Hội đồng Khoa học công nghệ thành phố công nhận.

2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân

- Một số đại biểu chưa dành thời gian thích hợp cho hoạt động HĐND, đặc biệt là hoạt động giám sát và giữ mối liên hệ với cử tri và Nhân dân.

- Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung kiến nghị theo kết luận giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố đã được quan tâm tuy nhiên vẫn chưa thực sự quyết liệt nên một số kiến nghị chưa được thực hiện triệt để, thời gian thực hiện khắc phục những tồn tại yếu kém của các đơn vị còn chậm.

- Hoạt động chất vấn tại kỳ họp đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, vẫn còn nê nang, nhiều đại biểu ít tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất những biện pháp thiết thực để góp phần cùng với thành phố giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương.

- Việc tiếp xúc cử tri tuy có cố gắng song một số đại biểu chưa làm tốt công tác vận động và giải trình các vấn đề cử tri quan tâm. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số tổ đại biểu và đại biểu chưa kịp thời.

- Một số kỳ họp, công tác chuẩn bị một số báo cáo, đề án còn chậm so với thời gian quy định, do đó việc thu thập thông tin, nghiên cứu thẩm tra của các Ban HĐND trước khi trình tại kỳ họp thời gian ngắn, đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng, tiến độ triển khai nhiệm vụ.

- Trong nhiệm kỳ có 01 đại biểu HĐND thành phố bị mất quyền đại biểu do vi phạm theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

IV. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của HĐND thành phố

Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức 16 kỳ họp, trong đó 11 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp chuyên đề nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ. Các vấn đề quan trọng của địa phương về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền được HĐND thành phố xem xét quyết định tại kỳ họp, đảm bảo đáp ứng với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với thực tiễn địa phương và quan tâm những vấn đề quan trọng, an sinh xã hội cần tháo gỡ kịp thời.

Chương trình điều hành các kỳ họp được sắp xếp ngày càng hợp lý, khoa học; chủ tọa kỳ họp phân công điều hành đảm bảo nội dung chương trình và thời gian đề ra, điều hành khung thời gian phù hợp giữa trình bày các báo cáo, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Tài liệu kỳ họp đã gửi trước cho các đại biểu nghiên cứu nên tại hội trường chỉ trình bày tóm tắt tập trung vào các nội dung chính, dành phần nhiều thời gian để thảo luận tại Hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tọa kỳ họp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, thống

nhất trong việc lấy ý kiến của các địa biểu tại kỳ họp. Tại phiên thảo luận và chất vấn, những vấn đề nổi cộm của địa phương đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc dân chủ, từng bước khắc phục tính hình thức.

Các kỳ họp chuyên đề được tổ chức chủ yếu để giải quyết những vấn đề mang tính cấp thiết về kinh tế - xã hội, công tác nhân sự. Với thời gian chuẩn bị ngắn hơn kỳ họp thường lệ, nhưng việc tổ chức kỳ họp chuyên đề cơ bản bảo đảm chất lượng, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

- Thường trực HĐND thành phố đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng các dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án, Tờ trình, tài liệu trình tại kỳ họp; các nội dung này được thống nhất tại Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQVN thành phố. Sau khi thống nhất các nội dung, các cơ quan, đơn vị được phân công chuẩn bị các nội dung liên quan đến chức năng, quyền hạn của đơn vị. Nhìn chung các nội dung được chuẩn bị đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

- Hoạt động thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố được thực hiện nghiêm túc; trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố đã tổ chức thẩm tra các nội dung tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết và các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Các Ban HĐND thành phố đã chủ động phối hợp, đồng hành cùng các phòng, ban ngành ngay từ đầu trong quá trình chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp. Nhìn chung, các Ban HĐND thành phố đã chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thẩm tra nhằm đảm bảo thời gian, tiến độ tổ chức kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố có cải tiến theo hướng ngắn gọn, chú trọng những nội dung chưa đồng ý, xác định nguyên nhân, cơ sở pháp lý và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương.

- Các đại biểu HĐND thành phố cơ bản đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử ở địa phương; tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND thành phố; thường xuyên liên hệ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri; tại các kỳ họp đã đề xuất các nội dung, ý kiến nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

- Công tác tuyên truyền trước, trong và sau các kỳ họp HĐND thành phố được thực hiện nghiêm túc, các nội dung kỳ họp; trước kỳ họp, các thông tin về nội dung, địa điểm được thông báo rộng rãi trên sóng truyền thanh. Tại kỳ họp thực hiện truyền thanh trực tiếp giúp bà con cử tri có thể trực tiếp theo dõi qua sóng phát thanh của thành phố, điều này giúp cử tri theo dõi, thấy được không khí dân chủ, công khai diễn ra tại kỳ họp. Kết quả kỳ họp được Trung tâm VH-TT-TDĐT đưa tin đầy đủ, đảm bảo theo quy định.

2. Quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương

Việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương thể hiện qua việc HĐND thành phố đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã ban hành 151 Nghị quyết. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đại biểu HĐND thành phố. Công tác ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố thời gian qua đạt kết quả, hiệu quả, từng bước được hoàn thiện về quy trình, thủ tục, chất lượng theo hướng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,

giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Căn cứ vào các Nghị quyết do HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố đã kịp thời cụ thể hóa bằng quyết định; các ngành, các địa phương đề ra kế hoạch để thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND thành phố, quyết định của UBND thành phố.

3. Thực hiện chức năng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố

3.1. Giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố

Tại kỳ họp, HĐND thành phố thực hiện chức năng giám sát chủ yếu thông qua xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn. Các báo cáo được giám sát tại kỳ họp gồm báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố. Đại biểu HĐND thành phố có ý kiến đối với các báo cáo chủ yếu tại phiên họp thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường. Các ý kiến được thư ký tổng hợp, các cơ quan có thẩm quyền trực tiếp giải trình tại kỳ họp.

Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND thành phố được chuẩn bị chu đáo. Trước kỳ họp, sau khi tiếp nhận được các phiếu chất vấn của Đại biểu HĐND thành phố và tổng hợp những vấn đề bức xúc qua các Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri phản ánh. Tập trung những vấn đề bức xúc, được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận quan tâm.

Mỗi kỳ họp đã dành khoảng 1/3 thời gian cho phiên họp chất vấn và thảo luận tại hội trường. Phiên họp chất vấn diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn và dân chủ. Chủ tọa kỳ họp điều hành theo hướng trọng tâm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, gọi mở để đại biểu chất vấn và đại biểu trả lời tập trung vào đúng nội dung vấn đề, những nội dung nào chưa triển khai thì tiếp thu. Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri quan tâm, theo dõi, đồng tình và đánh giá cao.

3.2. Việc thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội “Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn” của Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện nghiêm túc, HĐND thành phố đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

Kết quả: có 21 người được lấy phiếu tín nhiệm (trong đó có 08 đại biểu HĐND thành phố), có trên 95% tổng số đại biểu được đánh giá tín nhiệm cao; không có đại biểu nào đánh giá tín nhiệm thấp.

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện khách quan, dân chủ, công khai; các loại phiếu được chuẩn bị đảm bảo theo đúng quy định, phân ra các màu khác nhau để phân biệt giữa các đối tượng lấy phiếu. Kết quả lấy phiếu thể hiện vai trò giám sát và mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được của những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của thành phố được công bố công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác.

3.3. Giám sát giữa hai kỳ họp HĐND thành phố

Giữa hai kỳ họp qua các năm, Thường trực và các Ban HĐND thành phố đã tổ chức 89 cuộc giám sát, khảo sát. Nghị quyết chương trình giám sát được HĐND thành phố thông qua tại các kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm. Căn cứ Nghị quyết chương trình giám sát, Thường trực và các Ban HĐND thành phố xây dựng kế hoạch giám sát theo từng năm. Trong nhiệm kỳ, Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND thành phố được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Đối với các cuộc giám sát chuyên đề, Thường trực và các Ban HĐND thành phố ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo chi tiết kèm theo kế hoạch giám sát, gửi đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát trong thời gian hợp lý để chuẩn bị báo cáo. Hình thức giám sát chủ yếu tổ chức thành đoàn giám sát, đến làm việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị, cơ sở kết hợp tổ chức khảo sát thực tế, nắm tình hình qua các đợt tiếp xúc cử tri, qua tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác tổ chức các đợt giám sát chuyên đề được chuẩn bị sâu kỹ. Các chuyên đề giám sát được lựa chọn thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận và cử tri quan tâm; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội còn nhiều vướng mắc.

Nhìn chung, chuyên đề giám sát được lựa chọn sát tình hình thực tế, góp phần giải quyết các nhiệm vụ về kinh tế - chính trị của địa phương. Sau giám sát, ban hành báo cáo kết quả giám sát, trong đó, tập trung nêu rõ mặt được, tồn tại, hạn chế. Qua đó, có kiến nghị xác đáng và hợp lý đối với các cơ quan có thẩm quyền của địa phương.

Trong các đợt giám sát, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cơ quan, xét thấy cần thiết, Thường trực và các Ban HĐND thành phố mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng tham gia với Đoàn giám sát. Qua đó, các cơ quan chức năng có dịp để giải trình, hướng dẫn cũng như tiếp thu những kiến nghị. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với Thường trực và các Ban HĐND thành phố trong hoạt động giám sát. Căn cứ báo cáo kết quả giám sát, UBND thành phố có văn bản kịp thời chỉ đạo các cơ quan tiếp thu, giải trình, phản hồi đối với các kiến nghị của đoàn giám sát. Đây là cơ sở để HĐND thành phố thực hiện tái giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

HĐND thành phố đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thường lệ. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND thành phố đã tổ chức 109 cuộc tiếp xúc cử tri, trung bình có 55 cử tri tham dự/buổi tiếp xúc cử tri, đã tiếp nhận 750 ý kiến cử tri. Đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời bằng văn bản (có 85% ý kiến, kiến nghị được giải quyết và đang giải quyết; 15% ý kiến đã được trả lời nhưng chưa được giải quyết do thiếu nguồn lực).

Nhìn chung, đại biểu HĐND thành phố tham gia tiếp xúc cử tri cơ bản đầy đủ; một số trường hợp vắng mặt đều có lý do chính đáng và được Tổ đại biểu xin

phép, báo cáo với cử tri tại nơi tiếp xúc cử tri. Để đợt tiếp xúc cử tri đạt chất lượng, hiệu quả, UBND thành phố và lãnh đạo một số phòng, ban có liên quan đến dự đề trực tiếp trả lời, giải trình và tiếp thu những vấn đề mà trước đó có nhiều cử tri và Nhân dân kiến nghị. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri tại các điểm chủ yếu trong 01 buổi. Qua tiếp xúc cử tri, đại biểu tiếp nhận nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến an sinh xã hội của người dân địa phương. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trên cơ sở Quy chế tiếp công dân của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; ngoài việc tiếp công dân thường xuyên và đột xuất, HĐND thành phố đồng chủ trì cùng UBND thành phố thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 và 25 hàng tháng (trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo) tại Phòng tiếp công dân, trụ sở HĐND&UBND thành phố. Thường trực HĐND thành phố tham gia, theo dõi và nắm bắt tình hình tiếp công dân định kỳ hàng tháng của UBND thành phố; thực hiện thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố tại các địa bàn ứng cử. Các đại biểu HĐND thành phố tiếp công dân tại địa bàn ứng cử 1 lần/1 tháng theo đúng quy định.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND thành phố tiếp nhận 34 đơn; đối với các đơn thư thuộc thẩm quyền, Thường trực HĐND thành phố phân công cho các Ban HĐND thành phố làm rõ để trả lời cho dân; các đơn không thuộc thẩm quyền, Thường trực HĐND thành phố kịp thời chuyển cho các đơn vị liên quan để giải quyết theo thẩm quyền. Các đơn thư kiến nghị, tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác đất đai, công tác thi hành án, giải phóng mặt bằng....

5. Mối quan hệ giữa HĐND thành phố với các cơ quan, tổ chức hữu quan

- Với HĐND cấp tỉnh: Thường trực HĐND thường xuyên trao đổi và tham gia giao ban với Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt thông tin, văn bản, tài liệu có liên quan đến hoạt động HĐND, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động HĐND; cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

- Giữa Thường trực HĐND thành phố với Ban Thường vụ Thành ủy: Thường trực HĐND thành phố luôn chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, trong hoạt động luôn tuân thủ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Giữa Thường trực HĐND thành phố với UBND thành phố: Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND thành phố và các cơ quan hữu quan tiếp tục được duy trì và phát huy. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức tổng kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2011-2016 và thực hiện ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác phối hợp với UBND thành phố ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn; Thường trực HĐND thành phố tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban và các

phiên họp, các hội nghị của UBND thành phố để trực tiếp nắm bắt thông tin, tham gia ý kiến và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; kịp thời xử lý các đề xuất của UBND thành phố theo đúng thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất để UBND thành phố điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

- Giữa Thường trực HĐND thành phố với UBND thành phố và các tổ chức chính trị, xã hội: Thường trực HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương. Phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện việc tiếp xúc cử tri theo luật định; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền.

6. Các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND thành phố

- Về tổ chức phục vụ các kỳ họp, Văn phòng đã chủ động tham mưu kế hoạch, nội dung, chương trình kỳ họp, thông báo đến các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung trình kỳ họp. Tham mưu phân công, điều hòa các Ban của HĐND chuẩn bị thẩm tra các nội dung của các báo cáo sẽ trình tại kỳ họp. Tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, chủ động xây dựng kế hoạch, tài liệu phục vụ công tác tiếp xúc cử tri, phối hợp Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp gửi UBND thành phố giải trình. Tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố đôn đốc công tác chuẩn bị các báo cáo, đề án, Tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và gửi các tài liệu tới HĐND theo luật định.

- Kết thúc kỳ họp, Văn phòng đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Về cơ bản công tác tham mưu, giúp việc cho HĐND thành phố tổ chức kỳ họp đạt chất lượng. Văn phòng đã giúp Thường trực HĐND thành phố xây dựng nội dung giám sát thông qua tại các kỳ họp giữa năm để HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát hàng năm; nội dung, chương trình giám sát được chuẩn bị kỹ. Ngoài ra công tác tham mưu, giúp việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thông tin tuyên truyền cũng được Văn phòng chủ động thực hiện, theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết đơn thư đúng quy định không để tồn đọng kéo dài. Công tác tuyên truyền về hoạt động của HĐND thành phố được coi trọng, các tin tức liên quan đến hoạt động HĐND thành phố được cập nhật kịp thời, chất lượng tin bài không ngừng được nâng cao.

- Việc cung cấp thông tin và thực hiện các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND thành phố được thực hiện nghiêm túc. Các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND thành phố được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 22/5/2017 của HĐND tỉnh và Hướng dẫn số 284/HĐ-HĐND ngày 30/10/2017 của Thường trực HĐND tỉnh.

- Về tổ chức bộ máy, cơ quan tham mưu giúp việc HĐND thành phố: Văn phòng HĐND & UBND thành phố bố trí cán bộ tham mưu giúp việc cho Thường

trực HĐND thành phố, bao gồm: 01 Chánh Văn phòng và 02 chuyên viên tham mưu, giúp việc trực tiếp hoạt động HĐND thành phố. Tùy theo nội dung, công việc cụ thể của HĐND để phân công cán bộ, công chức phụ trách kiêm nhiệm.

- Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động được đảm bảo, hàng năm, Văn phòng HĐND & UBND thành phố chủ động tham mưu lập kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐND thành phố. Quá trình quản lý, sử dụng kinh phí của HĐND thành phố đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng chính sách chế độ theo quy định. Văn phòng HĐND & UBND thành phố đã xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, đã tạo điều kiện chủ động, thực hiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, sử dụng tài sản công và kinh phí quản lý hành chính đúng mục đích, đúng chế độ quy định. Công tác tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của Văn phòng được thực hiện đúng quy trình. Hệ thống văn bản được quản lý, sắp xếp khoa học tạo thuận lợi cho việc xử lý, khai thác khi cần thiết.

- Các hoạt động bồi dưỡng nâng cao kỹ năng của đại biểu HĐND thành phố được thực hiện nghiêm túc, đầu nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đại biểu HĐND thành phố, tham gia đầy đủ các khóa tập huấn do HĐND tỉnh tổ chức.

Phần thứ hai

Mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

I. Mục tiêu

Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đối với tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và các cơ quan hữu quan. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND nhằm thực hiện tốt chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương. Thực hiện tốt quyền giám sát, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, vướng mắc, khó khăn được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Gần gũi với cử tri và Nhân dân thành phố, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Đông Hà sớm đạt đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh.

II. Một số giải pháp chủ yếu

1. Chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo, kết luận của BTV Thành ủy; trong hoạt động luôn tuân thủ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với UBMTTQVN thành phố. Phối hợp với UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể trong các hoạt động giám sát, nhất là trong công tác bầu cử, tiếp xúc cử tri, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương; phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND theo quy định.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động các kỳ họp HĐND thành phố; chuẩn bị chu đáo các nội dung; tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành kỳ họp theo hướng linh hoạt. Tăng cường chất vấn và trả lời chất vấn, đổi mới trong điều hành kỳ họp để làm rõ từng vấn đề trước khi quyết định, các báo cáo thẩm định của các Ban có tính khẳng định, có căn cứ và mang tính thuyết phục cao nhằm đảm bảo các Nghị quyết HĐND ban hành đảm bảo chất lượng và có tính khả thi cao.

3. Nâng cao chất lượng công tác giám sát của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND, đại biểu và các Tổ đại biểu HĐND thành phố; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, chú trọng giám sát quá trình giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ngay từ cơ sở; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND, từ đó nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm của Thường trực HĐND, Ban HĐND thành phố trong hoạt động chung của HĐND, nâng cao sự tin nhiệm của cử tri và Nhân dân.

4. Nâng cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử, bản thân người đại biểu HĐND thành phố tự nghiên cứu, tra dồi kiến thức, rèn luyện các kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân.

5. Đại biểu, tổ đại biểu HĐND thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri bằng các hình thức khác theo hướng ngày càng gần dân, đi sâu vào đời sống của Nhân dân để hiểu những tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, những giải pháp hay, góp phần phát triển thành phố; các tổ đại biểu phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ phường để tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri, tổng hợp kiến nghị của cử tri đầy đủ. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; tiếp nhận, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị trong việc giải quyết đơn thư của công dân theo quy định.

Trên đây là báo cáo tổng kết và hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND thành phố báo cáo./

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Các Ban của HĐND;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Thường trực HĐND các phường;
- CVP, PVP; CVVP;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Bích Ngọc

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VÀ CƠ CẤU ĐẠI BIỂU HDND THÀNH PHỐ

NHIỆM KỲ 2016-2021

(Kèm theo Báo cáo số 200/BC-HĐND ngày 20/1/2021 của Thường trực HĐND thành phố)

Tổng số đại biểu (đầu nhiệm kỳ)	Cơ cấu đại biểu HĐND (đến ngày 30/3/2021)											Trình độ đại biểu HĐND (30/3/2021)			Độ tuổi							
	Bãi nhiệm, miễn nhiệm, mất quyền đại biểu	Cho thời nhiệm vụ	Từ trần	Bầu bổ sung	Tổng hiện nay	Nữ	Ngoài Đảng	Tôn giáo	Dân tộc ít người	Tự ứng cử	Tái cử	Giáo dục phổ thông	Tr. Cấp C. đảng	Đại học			Trên đại học	Sơ cấp	Trung cấp	Cử nhân - cao cấp	Dưới 35	Từ 35 - 50
30	1	1	0	0	28	9	2	1	0	0	0	28	0	24	3	0	12	16	0	15	11	2

**THÔNG KÊ CƠ CẤU THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ
NHIỆM KỲ 2016-2021**

(Kèm theo Báo cáo số 200/BC-HĐND ngày 07/4/2021 của Thường trực HĐND thành phố)

Chức danh	Đầu nhiệm kỳ							Diễn biến thay đổi				Hiện nay														
	Bí thư	Phó bí thư	UVTV	Cấp ủy viên	Chuyên trách	Trình độ chuyên môn				Miễn nhiệm	Bãi nhiệm	Từ trần	Lý do khác	Bí thư	Phó bí thư	UVTV	Cấp ủy viên	Chuyên trách	Trình độ chuyên môn							
Chủ tịch	1					Trung cấp	Cao đẳng	Đại học	Thạc sĩ	Tiến sĩ	1															
Phó chủ tịch			1	1	2						1					1		2						1		
Ủy viên TT			1	1	1	0	0	2									1	1	1					1		

**THÔNG KÊ CƠ CẤU BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
NHIỆM KỲ 2016-2021**

(Kèm theo Báo cáo số 40/C/BC-HĐND ngày 06/4/2021 của Thường trực HĐND thành phố)

Cơ cấu	Đầu nhiệm kỳ						Diễn biến thay đổi						Hiện nay					
	Tổng số thành viên	UV TV	Cấp ủy viên	Không là cấp ủy	Chuyên trách	Không chuyên trách	Miễn nhiệm	Bãi nhiệm	Từ trần	Lý do khác	Tổng số thành viên	UV TV	Cấp ủy viên	Không là cấp ủy	Chuyên trách	Không chuyên trách		
Ban của HĐND																		
Ban KT-XH	5	1	2	2	1	4					5	1		4	1	4		
Trưởng ban	1	1							1		1	1				1		
Phó ban	1			1	1						1		1	1				
Ủy viên	3		2	1		3					3		3			3		
Ban Pháp chế	5		3	2	1	4					5	1	2	2	1	4		
Trưởng ban	1		1	1	1						1		1		1			
Phó ban									1		1	1				1		
Ủy viên	4		2	1		4					3		1	2		3		

**THÔNG KÊ KỶ HỢP, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
NHIỆM KỶ 2016-2021**

(Kèm theo Báo cáo số 100/BC-HĐND ngày 16/4/2021 của Thường trực HĐND thành phố)

Cơ cấu	Số kỳ họp				Tổng số		Cụ thể theo năm											
	KH thường lệ	Kỳ họp chuyên đề	Kỳ tổng kết	Tổng số	NQ quy phạm pháp luật	NQ cá biệt	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021						
Thành phố	11	4	1	16	23	151	11	36	4	11	5	10	2	11	1	77	0	6

**THỐNG KÊ CÁC ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
NHIỆM KỲ 2016-2021**

(Kèm theo Báo cáo số 200/BC-HĐND ngày 11/4/2021 của Thường trực HĐND thành phố)

Hoạt động giám sát HĐND	Số đoàn giám sát					Tổng số kiến nghị của đoàn giám sát					Số kiến nghị được giải quyết											
	2016	2017	2018	2019	2020	Tổng cộng	2016	2017	2018	2019	2020	Tổng cộng	2016		2017		2018		2019		2020	
														Tổng số	Tỷ lệ %	Tổng số	Tỷ lệ %	Tổng số	Tỷ lệ %	Tổng số	Tỷ lệ %	Tổng số
Thường trực HĐND	3	5	4	5	3	20	15	14	12	15	20	76	9	75	16	100	19	86	16	84	22	84
Ban KT-XH	3	6	4	4	3	20	50	60	43	53	34	240	45	90	48	80	34	79	48	90,5	29	85,3
Ban Pháp chế	9	13	10	9	8	49	45	65	42	35	50	237	45	100	65	100	42	100	30	85,7	35	70
Tổng số	15	24	18	18	14	89	110	139	97	103	104	553	99		129		95		94		86	

THÔNG KÊ VỀ KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI KỲ HỌP CỬỚI
NĂM 2018 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 85/2014/UBTVQH13

(Kèm theo Báo cáo số 10/BC-HDND ngày 25/4/2021 của Thường trực HDND thành phố)

Cấp HDND	Tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm	Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao	Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm	Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp	Ghi chú
Thành phố	21	20	1	0	